



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และเตรียมการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน



เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยมี **ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม** โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 อาคารรัฐสภา ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑ การให้การรับรองคณะผู้ประกอบการ บริษัท Sundell Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้แทนบริษัท Sundell Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขอเข้าพบตนเพื่อขอความร่วมมือในการผลิตกำลังคนสู่สถานประกอบการ ระหว่างไทย-จีน โดยบริษัทมีความประสงค์ให้ช่วยประสานกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เข้าทำงานในบริษัทฯ เพื่อช่วยสื่อสารและประสานงานภายในบริษัทฯ ณ สถานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งตนได้ให้ความร่วมมือโดยจะดำเนินการประสานความต้องการของบริษัทฯ ไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดหลักสูตรภาษาจีน เพื่อประชาสัมพันธ์ความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ กับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในการผลิตกำลังคนสู่สถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เรียนเชิญ คณะกรรมาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และสถานการผลิตของบริษัทฯ ณ มณฑลหูหนาน หรือฐานการผลิตที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ณ มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา



พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งทุกหน่วยงานมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีภารกิจต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จากการรับฟังข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ คณะอนุกรรมการเห็นว่า การสร้างนิเวศการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลทรัพยากรด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ มีทรัพยากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่ที่เพียงพอ ขาดเพียงการประสานงานร่วมมือกัน การดำเนินการจึงเป็นไปในลักษณะต่างมุ่งผลสัมฤทธิ์เฉพาะของหน่วยงานตน เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการความร่วมมือในระหว่างหน่วยงาน จึงควรปรับแนวคิดใหม่ โดยเป็นแนวคิดที่ผลสัมฤทธิ์แท้จริง คือ มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ยังได้มีการเชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจำจังหวัดมีบุคลากรน้อยมาก จึงควรให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงฯ ด้วย รวมทั้งกระทรวงฯ ควรมีการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการสนับสนุนพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน



นายอน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาความคืบหน้าในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และจัดสัมมนา เรื่อง การจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพระกุมาร อำเภอมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา เช่น ศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น ซึ่งในการจัดเสวนาดังกล่าวจะทำให้

คณะอนุกรรมการได้รับข้อมูลสภาพปัญหาในปัจจุบันของการจัดสวัสดิการ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน : กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

๑ พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

นายอาน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการการศึกษา มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้มีการศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่การสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ”

๑ พิจารณากำหนดการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอาน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการศึกษา ได้มีกำหนดที่จะเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบหมายให้ตน พร้อมทั้งนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง และพลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำกำหนดการเดินทางดังกล่าวมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา นั้น ในการนี้ จึงได้มีการกำหนดวันเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจะเป็นการไปประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาและวัฒนธรรม ของ Guangxi Normal University ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ของ Guilin Middle School และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา Gui Lin Shi Kui Guang Xue โดยมีวัตถุประสงค์ในการสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาของจีน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทย - จีน

